



ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2559

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม แจ้งผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคูณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจำปีเดือนมกราคม 2559
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาคูณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ประจำปีเดือนมกราคม 2559
3. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย (คณะที่ 3) และ (คณะที่ 4) กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำระบบ e – learning มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของศาลยุติธรรม

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยจัดทำโปรแกรมเพื่อรองรับระบบ e - learning ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในรูปแบบเดียวกับระบบ e - learning ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ซึ่งผู้เรียนสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มาเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายของสำนักงานศาลยุติธรรมได้ที่ <http://elearning.coj.intra> ขณะนี้มีหลักสูตรพร้อมที่จะให้บริการ คือ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ทั่วไป หลักสูตรวิธีสร้างและพัฒนบทเรียนในระบบ e-learning หลักสูตรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรฐานข้อมูล MySQL และหลักสูตรการพัฒนา Web Application โดยมีคู่มือในการใช้งานในระบบพร้อมอยู่ด้วย ซึ่งเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมอยู่ระหว่างดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารโครงการกำหนดหลักสูตรการอบรมให้มีความหลากหลายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ได้กำหนดไว้

สำนักการคลังจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ และใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ให้ทุกหน่วยงานแล้ว

สำนักการคลังดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และได้รับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2558 จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดส่งไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559